

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
DƯƠNG LONG THÀNH

- Họ và tên: **DƯƠNG LONG THÀNH**
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1984
- Quê quán: Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Thăng Lợi Plaza, KDC Thăng Lợi Central Hill, ĐT 835 C, ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Nghề nghiệp: Quản lý Doanh nghiệp
- Chức vụ trong cơ quan đang công tác: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Nơi công tác: Công ty Cổ phần Địa Ốc Thăng Lợi (Thăng Lợi Group)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Là một trong những người sáng lập và phát triển doanh nghiệp (Thăng Lợi Group) có hơn 10 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An. Tôi xem Long An như quê hương thứ hai của mình, bản thân là người am hiểu văn hóa, con người, các hoạt động chính trị - xã hội mà địa phương đã và đang thực hiện. Làm việc với tôn chỉ "Phát triển địa phương - Phụng sự đất nước", sự no ấm và hạnh phúc người dân chính là động lực để bản thân tôi nỗ lực mỗi ngày.

Tôi cảm thấy vinh dự, hạnh phúc khi được Hội Doanh nhân trẻ Long An tiến cử, Hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao; và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những việc sau:

Thứ 1: Tôi sẽ vận động các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh cùng đóng góp vào các chính sách thu hút, mời gọi đầu tư đến với tỉnh; tham gia phát triển KT – XH của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tập trung đầu tư phát triển bền vững, chú trọng vào việc tăng cường vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại địa phương như các công trình giao thông trọng điểm kết nối Long An với TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Tiến hành thực hiện các giải pháp xây dựng, đề xuất quy hoạch, mời gọi kết nối đầu tư các tuyến đường trục giao thông chính, phát triển các mô hình đô thị mới, đề xuất chỉnh trang các đô thị chưa đồng bộ; nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh, phát triển Long An trở thành nơi đáng sống bậc nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ 2: Quan tâm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy các chương trình khởi nghiệp, mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển bền vững để tạo nhiều công ăn việc làm có thu nhập cao hơn nữa cho người dân Long An.

Thứ 3: Là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Tỉnh Long An, tôi sẽ triển khai cho doanh nghiệp của mình và yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn tỉnh nghiêm túc tham gia thực hiện việc phát triển KT – XH gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội, được cử tri quan tâm.

Thứ 4: Luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, ghi nhận những nguyện vọng, ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri đến các đơn vị chức năng. Từ đó có kế hoạch hành động, nhằm thực hiện tốt trách nhiệm, vai trò đại biểu trong việc phục vụ, bảo vệ quyền lợi của cử tri một cách sâu sát nhất, đảm bảo tôn chỉ tôn trọng pháp luật, vì dân phục vụ.

Những vấn đề tôi nêu trên không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một ứng cử viên của đại biểu HĐND và giới hạn trong chương trình hành động, mà cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là một công dân. Nếu được cử tri và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm; tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng cả trái tim và tinh thần trách nhiệm cao nhất./.